



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุ ๕๙ ปี และ จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือผู้ที่เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงกำหนด วัน เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง โดยการรับลงทะเบียนแบ่งการรับลงทะเบียนเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

๑. ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)
๒. ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือน กันยายน ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ธรรมนุญ ท้าวฮ้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความนัยข้อ ๗ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนา ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมีความสมบูรณ์ และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีความสมบูรณ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีความสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ตามทะเบียนบ้าน

(๓) มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

๒. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง โดยการรับลงทะเบียนแบ่งการรับลงทะเบียนเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

(๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)

(๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ทุกธนาคาร

๓. สิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และตามช่วงระยะเวลาในการรับลงทะเบียน ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๔. การประกาศรายชื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จะประกาศบัญชีรายชื่อที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถมาตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ธรรมบุญ ท้าวฮ้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง